



ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษากลับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ



เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ช่วงเช้า กมธ.การศึกษา วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา นำโดย นายทรงเดช เสมอคำ รองประธาน คณะ กมธ.การศึกษา และรองประธานคณะอนุฯ การอาชีวศึกษา พร้อมด้วย พลเอก อู๊ด เบื้องบน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ และคณะอนุฯ การอาชีวศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษากลับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยเน้น การติดตามการดำเนินงานในส่วนของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ของวิทยาลัยทางด้านบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว



ช่วงบ่าย เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งการเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐในพื้นที่ทั้งหมด ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี และวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นที่คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาศึกษาและติดตามการดำเนินการ อาทิ

๑) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในช่วงปัจจุบัน ๒) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาสมรรถนะครู บุคลากร และผู้เรียน ๓) แนวทางการ Re-Skill การ Up-Skill และการ New-Skill ครูและบุคลากร ๔) แนวทางการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ๕) การพัฒนาองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ของนักศึกษา โดยเน้นการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ของวิทยาลัย ซึ่งมีความเป็นเลิศทางด้านช่างอากาศยาน



วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในประเด็นสำคัญ อาทิ ๑) แนวทางการพัฒนาองค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อท.) และ ๒) หลักสูตรและการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัย



ภาพ - ข้าว โดย ชาณ - นพรินทร์



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗-๘

Website : <https://bit.ly/2IU4U6t>

E-Mail : edu.senatheth@gmail.com